

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานนโยบาย

กรมปศุสัตว์

การป้องกันและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์



ข่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง Trang Provincial Livestock Office

26 พฤษภาคม 2566

ประชุมร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและพ่อค้าเนื้อสุกร เพื่อรับฟัง ปัญหากรณีเหตุร้องเรียนร้องเรียน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและพ่อค้าเนื้อสุกร เพื่อรับฟังปัญหากรณีเหตุร้องเรียนร้องเรียน โมเดิร์นเทรดจำหน่ายชิ้นส่วนเนื้อสุกรในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย ผลจากการรับฟังปัญหาจากผู้เดือดร้อนและข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในปี 2566 เทียบเคียงกับปี 2565 พาณิชย์จังหวัดตรังรับทราบปัญหาและจะดำเนินการสรุปแจ้งไปยังกรมการค้าภายในต่อไป ภายหลังจากการตรวจสอบราคา สัตว์คลินค้า และการจัดส่งสินค้าของห้างแมคโคร, โลตัส, และเบทาโกร ซื้อม ร่วมกันกับตัวแทนของผู้ร้องในสัปดาห์หน้า



0-7521-8377



pvlo_trg@dld.go.th



20/32 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง



19 มิถุนายน 2566

ตรวจสอบเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์

นายสุรจิต วิชขุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอวังวิเศษ ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์กับสำนักงานปศุสัตว์ที่ดินจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง และอำเภอวังวิเศษ กรณีเหตุร้องเรียนฟาร์มสุกร ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สังกัดเหมันรบกวนทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีการล้างคอกสุกรและยังไม่มี การก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสีย จากการตรวจสอบเหตุร้องเรียน พบว่ามีการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร มาเป็น ระยะเวลา 23 ปี ซึ่งในปัจจุบันยังมีการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 3 ฟาร์ม คือฟาร์มของนางจินจุรา แก้วสองสี เลี้ยงแม่สุกรพันธุ์ จำนวน 38 ตัว ,ฟาร์มของนางกิ่งศิริ เพ็งสกุล เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ จำนวน 4 ตัว และ ฟาร์มของนางวรรณิศา สิทธิพงษ์ เลี้ยงแม่สุกรพันธุ์ จำนวน 6 ตัว เลี้ยงสุกรระบบเปิด ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่กรณีเหตุร้องเรียนรอบที่แล้ว นางจินจุรา แก้วสองสี ได้มีการเคลื่อนย้ายสุกรบางส่วนออกจากพื้นที่ ดังกล่าวแล้วและมีการทำความสะอาดโรงเรือนทุกวัน แต่ยังไม่ได้รับปรับปรุงระบบบำบัด น้ำเสีย เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ให้ดำเนินแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป





ข่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง Trang Provincial Livestock Office

8 กันยายน 2566



ปศุสัตว์จังหวัดตรังตรวจสอบเหตุร้องเรียนและเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด

นายสุรจิต วิชชวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และด่านกักกันสัตว์ตรังเข้าร่วมตรวจสอบเหตุร้องเรียนและเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้กระทำความผิด ณ ตลาดนัดควนปริง ม.6ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง มีการขายซากโคเนื้อที่ไม่ได้รับการรับรองการจำหน่ายเนื้อสัตว์จากพนักงานตรวจโรคสัตว์จากการตรวจสอบพบว่า เจียงชายซากโรคดังกล่าวเป็นของนายอ๊ะหมาดยาดัด หลีเยาว์ เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบใบอนุญาตค้าซาก และใบรับรองการจำหน่ายเนื้อสัตว์ แต่ผู้กระทำความผิดไม่สามารถสำแดงได้ จึงได้เชิญตัวผู้กระทำผิดพร้อมยึดของกลาง(ซากโค น้ำหนัก 25 กิโลกรัม นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองตรัง ฐานกระทำความผิดตามมาตรา 35(วรรค 1) เมื่อได้ฆ่าสัตว์แล้วห้ามมิให้ผู้ใดนำเนื้อสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์ก่อนที่พนักงานตรวจโรคสัตว์จะรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์นั้น และมาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัติ พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559



0-7521-8377



pvlo_trg@dld.go.th



20/32 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง



ข่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง Trang Provincial Livestock Office.

8 กันยายน 2566



ปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ

นายสุรจิต วิชชวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ ร่วมกันกับด่านกักกันสัตว์ตรัง สภ.เขาวิเศษ และ สภ.วังวิเศษ ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบการฆ่าชำแหละ และจำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ จำนวน 4 จุด ไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนายกระดับความปลอดภัยด้านอาหารต่อไป

